



TÒA GIÁM MỤC LONG XUYÊN
80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên,
Tp. Long Xuyên, T. An Giang

THÔNG BÁO

*(V/v: Hướng về ngày Đức Thánh Cha
thánh hiến nước Nga và Ucraina cho Đức Mẹ)*

Kính thưa: Quý Cha, quý Tu Sĩ Nam và quý Ông Bà Anh Chị Em.

Trong những ngày vừa qua, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta đã nghe biết về cuộc chiến tranh giữa Ucraina và Nga đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Cuộc chiến này đã gây ra quá nhiều tổn thất về sinh mạng con người, về vật chất, cũng như đã làm cho hàng triệu người Ucraina phải đi tị nạn ở những quốc gia lân cận.

Trước tình hình chiến tranh tại Ucraina tiếp tục kéo dài và gây ra nhiều đau thương, tan tóc, Đức Thánh Cha mong muốn đặt hai dân tộc Ucraina và Nga dưới sự che chở của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, qua một cử hành phụng vụ. Cụ thể, vào lúc 17 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2022, trong nghi thức Thống Hối do Ngài chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô, Ngài sẽ thánh hiến hai nước Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Mẹ.

Đồng thời, cùng ngày (25/03/2022), hành động tương tự cũng sẽ được thực hiện tại Fatima bởi Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, người được Đức Thánh Cha phái đến Fatima.

Đức Thánh Cha mời gọi các Giám Mục trên toàn thế giới, cùng với các Linh Mục của mình, hiệp ý với Ngài trong lời cầu nguyện cho hoà bình và trong việc thánh hiến và phó dâng hai nước Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Mẹ.

Hơn thế nữa, các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới cũng được mời gọi hiệp ý cầu nguyện và tham dự nghi thức thánh hiến này.

Trong tinh thần hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô, Tòa Giám Mục Long Xuyên tha thiết kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận được khích lệ thực hiện những việc làm cụ thể như sau:

1. Quý Cha trong Giáo Phận cử hành Thánh Lễ ngày 25/03/2022, hiệp thông với ý nguyện của Đức Thánh Cha. Khởi đầu thánh lễ, cần gợi ý cho cộng đoàn ý thức. Trong bài giảng, nên đưa ý nguyện này vào bài giảng.

2. Xin quý Cha cổ vũ toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, giáo họ tham dự Thánh Lễ ngày 25/03/2022 với ý nguyện này, và nếu nơi nào cần, xin quý Cha hy sinh cử hành thêm một thánh lễ thứ 2 vào giờ thuận tiện để giáo dân có thể tham dự đông đảo.

3. Xin quý Cha cổ vũ mọi người cùng tham dự Giờ Kinh Gia Đình trực tuyến từ Tòa Giám Mục vào lúc 19 giờ 00 ngày 25/03/2022. Chúng ta cùng nhau lần chuỗi Mân Côi suy niệm 5 mầu nhiệm Mùa Vui trước Chúa Giêsu Thánh Thể, để xin ơn hòa bình cho toàn thế giới theo ý Đức Thánh Cha.

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria đoái thương nhậm lời khẩn cầu của chúng ta.

Long Xuyên, ngày 23 tháng 03 năm 2022



Giuse Nguyễn Hữu Tường
Linh Mục Chương Ấn